

## อดีตเลขาธิการสพฐ. ปลุกความเป็นธรรม เลือก'ครูเจ้าฟ้า'

**ศึกษาธิการ** ● คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี" ต้องเป็นไป โปร่งใส เทียบธรรม ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายของทุกจังหวัด อาจมีผลสร้างการมีส่วนร่วม-ปรับระบบ วิทยฐานะแนวใหม่" ของคนไทยทั้งชาติ

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวในการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดโดยคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ว่า รางวัลนี้เกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา ดังนั้นผู้ที่ได้รับให้เป็นกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ควรที่จะทำงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ และผลการคัดเลือกจะสะท้อนกลับมาถึงประเทศว่า

เราให้คุณค่ากับครูประเภทใด ฉะนั้นต้องช่วยกันค้นหาครูที่เป็นต้นแบบอย่างแท้จริง เพื่อให้เกียรติกับครูไทย และต้องทำให้มีความทัดเทียมกับครูอีก 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีคัดเลือกไปพร้อมกัน การเลือกครั้งนี้เป็นสัญญาณที่จะบอกว่า ครูแบบใดมีค่าและน่าเคารพบูชา จึงเป็นความท้าทายของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคนทั้งประเทศ

กรรมการมูลนิธิฯ กล่าวอีกว่า รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นเพียงรางวัลของคณะกรรมการคัดเลือก แต่เป็นรางวัลของคนทั้งจังหวัด แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนทั้งจังหวัด ผ่านช่องทางการคัดเลือกในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การรณรงค์ให้สังคมเกิดกระแสการให้คำอาชีพครูในมิติใหม่ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สร้างแรงบันดาลใจและคุณภาพการแก้วงการศึกษไทย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ การปรับปรุงวิทยฐานะของครูในปัจจุบัน ต้องมีการวัดประเมินผลอย่างไรให้เหมาะสม

"เรื่องนี้เป็นการทำท้ายมากในการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งหากท่านเลือกผิด ได้ครูของท่านผู้ว่า ครูของท่าน รมว.ศธ.ที่ไม่ใช่ตัวจริง สังคมก็จะเรียนรู้ครูในมิติที่บิดเบี้ยว เพราะฉะนั้นต้องคิดเสมอว่า นี่ไม่ใช่การคัดเลือกเพียงครั้งเดียวแล้วจบ แต่ทั้งประเทศจะให้เห็นผลการคัดเลือกของท่านว่าจะส่งผลอย่างไรในระยะยาวแก่วงการศึกษไทย และ การที่ท่านเลือกใครนั้นถือเป็นการส่งสัญญาณว่าอยากได้คนแบบใดด้วย".